

ระดับที่ ๒ Advocacy/Intervention

๒.๑ มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB

PIRAB	มาตรการ
P : Partnership สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	- ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
I : Investment พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการพัฒนากฎหมาย	- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนารูปแบบวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านระบบออนไลน์
R : Regulate and Legislate ส่งเสริม สนับสนุนให้การพัฒนา กฎหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน กระบวนการงาน (SOP)	- กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการงาน (SOP) และแผนการดำเนินงานพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย ผ่านกลไกคณะทำงาน /คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมอนามัย
A : Advocate ส่งเสริมให้เกิด การพัฒนากฎหมายอย่างเป็นระบบ	- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งกรมอนามัย ที่ ๙๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ - ส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนากฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
B : Build Capacity เสริมสร้าง ทักษะความเชี่ยวชาญ	- สนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดทำร่างกฎหมาย

๒.๒ แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง

ลำดับ	มาตรการ	กิจกรรม	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗		
๑	A : Advocate ส่งเสริมให้เกิดการ พัฒนากฎหมายอย่าง เป็นระบบ	จัดทำแผนการดำเนินงาน พัฒนา แก้ไขและปรับปรุง พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๒ ครั้ง	๑ ↔						๑ ↔						กลุ่มพัฒนา กฎหมาย	แผนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง
๒	P : Partnership สร้างความร่วมมือภาคี เครือข่ายในพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย	ประชุมปรึกษาหารือจัดทำ กรอบแนวคิด การแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๗ ครั้ง		๓ ↔	๑	๑					๑	๑			กลุ่มพัฒนา กฎหมาย	ปรับเพิ่มจำนวนค่า เป้าหมาย จาก ๔ ครั้ง เป็น ๗ ครั้ง เนื่องจาก รอบ ๕ เดือนแรกดำเนินการไปแล้ว ๕ ครั้ง จึงปรับเพิ่มการ ดำเนินงานรอบ ๕ เดือน หลังจำนวน ๒ ครั้ง
๓	P : Partnership สร้างความร่วมมือภาคี เครือข่ายในพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงและ แก้ไขพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๔ ครั้ง			๑ ↔		๒ ↔				๑ ↔				กลุ่มพัฒนา กฎหมาย	ปรับเพิ่มจำนวนค่า เป้าหมาย จาก ๒ ครั้ง เป็น ๓ ครั้ง เนื่องจากรอบ ๕ เดือนแรกดำเนินการไป แล้ว ๓ ครั้ง จึงปรับเพิ่ม การดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลังจำนวน ๑ ครั้ง

ลำดับ	มาตรการ	กิจกรรม	เป้า หมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗		
๔	R : Regulate and Legislate ส่งเสริม สนับสนุนให้ การพัฒนากฎหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน กระบวนการงาน (SOP)	ประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุงแก้ไขพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑ ครั้ง										๑ ↔			กลุ่มพัฒนา กฎหมาย	ปรับจำนวนค่าเป้าหมาย จากเดิม ๒ ครั้ง เป็น ๑ ครั้ง เนื่องจากรอบ ๕ เดือนแรกได้ปรับใช้กลไก การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม
๕	I : Investment พัฒนาระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในกระบวนการพัฒนา กฎหมาย	รับฟังความเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒ รูปแบบ - จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็น - ระบบกลางกฎหมาย website หน่วยงาน	๒ รูปแบบ										๒ ↔			-กลุ่มพัฒนา กฎหมาย - สำนัก/ กอง วิชาการที่ เกี่ยวข้อง	ปรับรูปแบบการรับฟัง ความคิดเห็นเป็น ๒ รูปแบบได้แก่ - จัดประชุมรับฟังความ คิดเห็น - ระบบกลางกฎหมาย website หน่วยงาน
๖	R : Regulate and Legislate ส่งเสริม สนับสนุนให้ การพัฒนากฎหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน กระบวนการงาน (SOP)	จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	๑ ฉบับ					←					๑ ↔			-คณะกรรมการ การปรับปรุง แก้ไข พรบ.	คงเดิม

ผู้รายงานข้อมูล นางสาวภิษา พิมพ์าสิตา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ/รับรอง นายสุพจน์ อาลีอุสมาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ